

BÀI SỐ 11

HÔN NHÂN (PHẦN 2)

Tác giả Don Krow

Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến chủ đề hôn nhân, và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi, “Hôn nhân là gì?” Bạn đã bao giờ suy ngẫm về điều này? Theo Kinh Thánh, hôn nhân là ý tưởng của Chúa. Hôn nhân là sự gắn bó, kết hiệp của hai con người, một sự thống nhất và đồng nhất. Sáng Thế Ký 2:24 dạy rằng, *Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình (Họ sẽ kết hiệp với nhau, người chồng sẽ phải chia tách và đến với vợ), và cả hai trở nên một thịt.* (Phần trong ngoặc là diễn ý của tôi) Bạn có biết rằng hôn nhân còn không chỉ là sự hiệp nhất? I Cô-rinh-tô 6:15-16 chép rằng “Anh em không biết rằng, kẻ nào kết hợp với gái mại dâm thì sẽ trở nên một thân với nó sao?” Hãy đọc lại những gì Kinh Thánh nói về hôn nhân trong Sáng Thế Ký 2:24. Mặc dù người đàn ông có mối quan hệ với gái mại dâm, anh ta sẽ không ngay lập tức ly dị vợ và làm chồng gái mại dâm. Vậy hôn nhân là gì? Nếu hôn nhân là sự gắn bó, là sự hiệp một, là trở thành một thịt, thì sự khác biệt giữa hôn nhân và mối quan hệ với gái mại dâm là gì? Rõ ràng trong Kinh Thánh cũng đã nói nếu bạn quan hệ với gái mại dâm, bạn sẽ trở thành một thân với cô ấy.

Kinh Thánh dạy rằng hôn nhân là sự hiệp một, gắn bó với nhau, đồng nhất với nhau và thậm chí còn hơn thế nữa. Hôn nhân là sự gắn kết bởi giao ước. Từ “giao ước” trong tiếng Hê-bơ-rơ là **berith**, và có nghĩa là gắn kết với nhau. Nó là cam kết vĩnh viễn của một cá nhân, thậm chí là một cam kết cho đến lúc chết. Nếu giả sử tôi có mối quan hệ với gái mại dâm, tôi đã phạm một tội lỗi xấu xa, tôi lại không có một cam kết nào với cô ta cả. Bản chất của hôn nhân là trước hết từ bỏ tất

BÀI SỐ 11

cả các mối quan hệ khác. Kinh Thánh nói rằng người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ mình mà gắn bó với vợ mình. Ê-xê-chi-ên nói rằng: “Người thuộc về ta.” Hôn nhân là từ bỏ tất cả những người khác vì bạn đời của mình. Rõ ràng, nếu bạn đến với một người khác khi bạn đã có vợ/chồng, bạn sẽ vi phạm nguyên tắc hôn nhân Chúa, phá huỷ giao ước về sự hiệp một, đồng nhất với người bạn đời. Ê-xê-chi-ên 16:8 gọi đây là giao ước hôn nhân. Trong Ê-phê-sô 5, chúng ta học được rằng trong hôn nhân, người chồng cần phải yêu vợ mình như Chúa Jêsus yêu Hội Thánh, vì thế hôn nhân còn là một giao ước tình yêu. Lí do chúng ta gọi mối quan hệ này là một giao ước tình yêu bởi vì nền tảng ban đầu của hôn nhân là tình yêu thương. Tình yêu thương phải là yếu tố luôn nắm vai trò chủ đạo trong hôn nhân.

Hôn nhân là một giao ước của sự hiệp một. Theo như trong I Phi-e-rơ 3:7, tôi cần quý trọng vợ mình như phái yếu hơn và nhận ra là cùng với nhau chúng tôi sẽ thừa hưởng ân điển sự sống để không có điều gì có thể ngăn trở sự cầu nguyện. Hãy suy nghĩ về điều này, đời sống tâm linh của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng nếu chúng tôi không sống trong sự hiệp một và hoà hợp mà Chúa đã thiết kế cho mối quan hệ hôn nhân. Châm ngôn 2:16-17 kể về người đàn bà xa lạ đã lìa bỏ bạn đời tuổi thanh xuân, và quên đi giao ước với Đức Chúa Trời. Đây là một điều rất nghiêm trọng. Hôn nhân là một giao ước mà chúng ta trao với bạn đời mình, và cũng là một giao ước với Chúa. Tôi rất thích chăm sóc anh em, nhưng Chúa đã đặt để cho tôi một ưu tiên, đó là tập trung vào xây dựng hôn nhân của mình. Tôi cần phải hướng về người bạn đời của mình và như tôi đã nói, tình yêu thương cần phải luôn nắm vai trò chủ đạo trong hôn nhân.

Ma-thi-ơ 7:12 dạy rằng bất kỳ điều bạn muốn ai đó làm cho bạn, hãy làm điều đó cho họ, vì đây là luật pháp và lời tiên tri. Đây cũng chính

là nguyên tắc trong hôn nhân. Hôn nhân không phải là một điều ích kỷ, không phải chỉ cho bản thân, không phải về những gì người bạn đời của mình có thể cung cấp cho bạn. Kinh Thánh trong I Cô-rinh-tô 13:4 nói rằng tình yêu thương là sự tử tế, nhân từ. Điều đó có nghĩa là đặt lợi ích của bạn đời mình trên hết, rộng lượng, tử tế, và luôn luôn nhìn thấy điểm tốt nhất của người ấy. Lý do mà hôn nhân được Chúa thiết kế như thế bởi vì hôn nhân là bản sao của mối quan hệ với Chúa. Chúa đã cho chúng ta một hình ảnh minh họa của một hôn nhân Thánh, một hôn nhân hạnh phúc, vì Chúa muốn chúng ta thấy được mối quan hệ vĩnh cửu với Chúa là như thế nào. Hôn nhân chỉ tồn tại cho đến lúc chết. Kinh Thánh nói rằng trong sự phục sinh, hôn nhân sẽ không còn nữa. Chúa muốn chúng ta hiểu để có một mối quan hệ tốt, chúng ta cần trao đi một cách quên mình. Chúa đang nói với con cái Ngài: "Ta muốn con hiểu rằng Ta đưa con vào một mối quan hệ như hôn nhân với Ta, nhưng không phải là một mối quan hệ tạm thời, kéo dài vài năm và rồi kết thúc, mà là một mối quan hệ vĩnh cửu, và Ta sẽ trao cho con tất cả tình yêu thương của Ta mãi mãi và không bao giờ đổi thay."

Tôi cũng muốn nhắc đến một số nguyên tắc khác của hôn nhân. Hôn nhân là sự gắn bó bền chặt, không chỉ là một mối quan hệ đối tác. Kinh Thánh nhắc đến hôn nhân trong Sáng Thế Ký 4 như một sự thấu hiểu và trong I Phi-e-rơ 3:7 là cùng nhau hưởng thụ ân điển của Chúa. Hôn nhân là một giao ước, một mối quan hệ ràng buộc. Tội lỗi không xâm phạm Hội Thánh đầu tiên mà nó xâm phạm hôn nhân đầu tiên. Nên chúng ta cần đọc Kinh Thánh để được hướng dẫn về hôn nhân, và áp dụng các nguyên tắc của tình yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thường hay hỏi: "Tình yêu là gì?" Định nghĩa của tình yêu là sự quên mình. Ê-sai 53:6 nói rằng tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nầy, nhưng trong hôn nhân, chúng ta cần phải hướng về người bạn đời của mình và đặt lợi ích của họ lên trên hết.

Sách Ê-phê-sô dạy rằng yêu thương vợ mình là yêu thương chính bản thân mình. Chúng ta là những người chồng cần phải trân trọng và tôn trọng người vợ Chúa đã ban cho mình. Yêu thương bản thân không có nghĩa là chỉ ngồi tự nắm tay mình, tự vỗ về bản thân và nói “Ôi tôi yêu bản thân mình quá.” Yêu bản thân mình như Kinh Thánh nói đến là biết cách tự vệ, tự nuôi sống và tự chăm sóc bản thân. Chúng ta không bao giờ coi thường, không bao giờ phơi bày điểm yếu của vợ, không bêu riếu vợ và không làm những gì tổn thương vợ mình. Chúng ta phải yêu vợ như yêu chính bản thân mình.

Tôi muốn bạn hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện và cảm tạ Ngài vì tình yêu thương của Ngài đối với bạn. Sau đó tôi muốn bạn cảm tạ Chúa về người bạn đời của mình, người mà Chúa đã giao phó cho bạn. Đây có thể là nguyên nhân của rạn nứt khi bạn không trân trọng người vợ hoặc chồng của mình, bạn thậm chí còn chẳng để ý đến họ, Kinh Thánh gọi hành động này của bạn là ích kỷ và là tội lỗi. Trong Ê-phê-sô 5, Kinh Thánh chép rằng Chúa Jêsus đã dùng Lời Ngài để làm cho Hội Thánh được tinh sạch sau khi đã rửa bằng nước. Khi bạn dùng lời để nói về người bạn đời của mình, họ sẽ trở thành những gì đúng như cấp độ trong lời bạn nói về họ. Nếu bạn dùng những từ ngữ như: “Trông chán thế”, “ Chẳng được việc gì cả” hay “Thừa cân quá” bạn đã và đang bóp nghẹt hôn nhân của mình và thay vì xây dựng sự đoàn kết, bạn gây ra sự bất đồng và chia rẽ. Nhưng nếu bạn dùng những lời nói tử tế, ngọt ngào như là “Anh yêu ơi, em rất biết ơn vì những gì anh đã hy sinh về gia đình. Em yêu anh và biết ơn anh rất nhiều!” kết hợp với hành động, người bạn đời của bạn sẽ vươn lên ngang tầm với những lời nói đó.

Bạn có nhận thấy rằng rất nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân ngày nay có nguồn gốc từ lời nói? Thay vì gây dựng người bạn đời, bạn đã

dìm họ xuống bằng lời lẽ của mình. Mong rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, bạn sẽ nói những lời khích lệ, động viên với người bạn đời của mình. Tình yêu không chỉ là một cảm xúc; tình yêu là đặt lợi ích của người bạn đời lên trên lợi ích của bản thân, bất kể bạn cảm thấy như thế nào. Hãy bắt đầu từ hôm nay với những hành động yêu thương đơn giản, giống như phủ các lớp màu trên cốt gỗ của tác phẩm sơn mài. Đó là cách tình yêu được xây dựng – bằng những hành động tử tế, yêu thương. Hãy bắt đầu khen ngợi, quý trọng và biết ơn người bạn đời của mình và nói với họ những lời lẽ yêu thương, tôi tin rằng bạn sẽ thấy một sự khác biệt trong hôn nhân của mình. Chúa ban phước cho bạn khi bạn thực hiện những nguyên tắc này.

Câu hỏi và các câu Kinh Thánh trong bài học

1. Hãy đọc Châm Ngôn 18:22. Hôn nhân là gì?

- A. Một điều tốt.
- B. Một điều tồi tệ.
- C. Một ân lành từ Đức Giê-hô-va.

Châm Ngôn 18:22 *Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước, Và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va.*

2. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 13:4. Tình dục trong hôn nhân là ...?

- A. Tội lỗi.
- B. Bản thủy và ma quỷ.
- C. Không ô uế.

Hê-bơ-rơ 13:4 *Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng; vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình.*

3. Hãy đọc Truyền Đạo 9:9. Một hôn nhân Thánh là món quà từ Chúa. Đúng hay sai?

Truyền Đạo 9:9 *Hãy vui sống với người vợ mà con yêu thương trọn những ngày của cuộc đời hư không đã ban cho con dưới ánh mặt trời. Vì đó là phần của con trong cuộc sống, giữa bao công lao khó nhọc mà con đã làm ra dưới ánh mặt trời, suốt những ngày hư không của con.*

4. Hãy đọc I Giăng 3:18. Trong một quyển sách Bên Nhau Mãi Mãi trang 152, “Thẩm phán Phillip Gilliam tuyên bố rằng trong số 28,000 vụ án có tội phạm ở tuổi thanh niên mà ông đã xét, việc thiếu thốn tình cảm giữa người cha và người mẹ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tội phạm vị thành niên.” Chúng ta nên bày tỏ tình yêu thương như thế nào trong gia đình?

I Giăng 3:18 *Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật.*

5. Hãy đọc Ê-phê-sô 5:28. Cũng như tôi không bao giờ bỏ bê bản thân mình, tôi cũng không nên bỏ bê bạn đời mình. Đúng hay sai?

Ê-phê-sô 5:28 *Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình.*

6. Hãy đọc I Giăng 3:16. Câu nói “Anh yêu em” thật đẹp để khi được bày tỏ bằng hành động. Chúa Jêsus bày tỏ tình yêu thương của Ngài bằng cách hạ mình xuống cho chúng ta. Cũng như thế, chúng ta nên hạ mình xuống và hy sinh cuộc sống cho bạn đời của mình bằng nhiều cách thiết thực nhất có thể. Điều này là đúng hay sai? Hãy chia sẻ một số hành động mà bạn cảm thấy khi người bạn đời mình làm, bạn cảm thấy được yêu thương.

I Giăng 3:16 *Bởi điều này, chúng ta biết được tình yêu thương: Ấy là Ngài đã hi sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy, chúng ta cũng phải hi sinh mạng sống vì anh em mình.*

7. Hãy đọc Ê-phê-sô 5:25-26. Vợ tôi sẽ vươn đến tâm của những lời nói tôi nói về cô ấy. Đúng hay sai?

Ê-phê-sô 5:25-26 [25] *Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh [26] để thánh hóa Hội Thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy Hội Thánh.*

8. Hãy đọc Rô-ma 8:38-39 và I Giăng 4:19. Chúng ta thường bị cuốn hút bởi những lời nói ngọt ngào và những hành động thể hiện tình yêu thương. Đức Chúa Trời cuốn hút chúng ta bằng những lời nói ngọt ngào trong bức thư tình của Ngài - Kinh Thánh. Đúng hay sai?

Rô-ma 8:38-39 [38] *Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, [39] chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.*

I Giăng 4:19 *Chúng ta yêu thương vì Chúa yêu thương chúng ta trước.*

9. Hãy đọc I Giăng 5:3 và II Giăng 1:6. Những lời răn của Chúa Jêsus cho chúng ta thấy các nguyên tắc và cách biểu hiện tình yêu thương. Đúng hay sai?

I Giăng 5:3 *Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề.*

II Giăng 1:6 *Tình yêu thương đó là chúng ta bước theo các điều răn của Ngài. Đây là điều răn anh em đã nghe từ ban đầu để bước theo.*

10. Hãy đọc Giăng 14:15. Tình yêu không chỉ là cảm xúc. Tất cả những

điều răn trong Kinh Thánh Chúa ra lệnh cho ý chí con người, không phải cảm xúc. Chúa muốn chúng ta hành động dựa trên ý chí, không chỉ cảm xúc. Đúng hay sai?

Giăng 14:15 *“Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta.”*

11. Hãy đọc Ga-la-ti 5:22-23. Tình yêu không đến một cách tự nhiên. Chúa Thánh Linh phải bày tỏ cho nhân loại. Tình yêu thương là thành quả từ?

- A. Ý thức của con người.
- B. Bản chất của con người.
- C. Thánh Linh Chúa

Ga-la-ti 5:22-23 [22] *Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ.* [23] *Không có luật pháp nào cấm các điều đó.*

12. Hãy đọc Ê-phê-sô 5:31-32. Hôn nhân là mô hình thu nhỏ của cái gì?

Ê-phê-sô 5:31-32 [31] *Chính vì lý do này, “người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.”* [32] *Sự mâu thuẫn này thật cao sâu, tôi muốn nói đến Đấng Christ và Hội Thánh.*